

TỈNH ỦY PHÚ YÊN

\*

Số 86 -CV/TU

V/v tăng cường công tác phòng,  
chống dịch Covid-19, đảm bảo an  
 ninh trật tự dịp lễ 30/4 và 01/5

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Phú Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2021

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
TỈNH PHÚ YÊN

ĐẾN

Số: 2469

Ngày: 24/4/2021

Chuyên:

Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,  
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,  
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh.

Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước; đặc biệt là ở một số nước láng giềng với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân, tình hình dịch bệnh trên phạm vi cả nước cơ bản được kiểm soát tốt, nhưng nguy cơ bùng phát lây lan trở lại là rất lớn. Riêng trên địa bàn tỉnh Phú Yên chưa phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, nhưng nguy cơ dịch bệnh xuất hiện, lây lan, bùng phát trong cộng đồng luôn thường trực, nên tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch, nhất là thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 01/5 sắp tới.

Để tiếp tục chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (mới nhất là Công điện số 541/CD-TTg ngày 23/4/2021), Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các bộ, ngành chức năng và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19. Người đứng đầu các cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị.

Cùng với việc tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19, chú trọng chỉ đạo triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc

tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) trên tinh thần hết sức tiết kiệm, đảm bảo an ninh, an toàn, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Phân công cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm công tác trực bảo vệ cơ quan, đơn vị, địa bàn trong dịp lễ 30/4 và 01/5.

2- Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan chức năng, cùng các địa phương phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên khu vực biên giới biển của tỉnh; theo dõi nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp xâm nhập, đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. Có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

3- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trong nhân dân, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý và tham mưu chỉ đạo xử lý tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, nhất là trong dịp lễ 30/4, 01/5 và dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao ý thức của người dân trong việc đề cao cảnh giác, chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và giám sát việc thực hiện, kịp thời phát hiện, khai báo với cơ quan chức năng đối với các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

5- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất, nhập cảnh, tránh để xảy ra trường hợp dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh.

Chú ý chỉ đạo tổ chức kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, điểm du lịch, vui chơi giải trí công cộng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác tổ chức cách ly tập trung các trường hợp công dân từ các nước về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Chủ động rà soát, cập nhật, chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. Đồng thời với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. *hwl*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Lưu VPTU.



Phạm Đại Dương